

ที่ ตก ๗๔๙๐๒/

ดิว



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งยกเลิกประกาศจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศแจ้งยกเลิกการจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ลงวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน มีความประสงค์ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงแจ้งขอยกเลิกประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าจ้างออกแบบ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้ดำเนินการปิดประกาศ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ.จ. (บัญชา คำนิล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กองคลัง อบต.วังหิน
โทร.๐-๕๕๕๕-๒๒๙๒.
โทรสาร ๐-๕๕๕๕-๒๑๐๔
www.wanghintak.go.th/
E-mail wanghin_tak@hotmail.com



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

เรื่อง แจ้งยกเลิกประกาศการจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้ดำเนินการประกาศ
ออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ โดยดำเนินการออกแบบอาคารลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น โดยออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก
ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ออกแบบระบบไฟฟ้า ออกแบบตำแหน่งงานระบบที่เกี่ยวข้องและออกแบบบริเวณแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่
รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๔.๐๐ ตารางเมตร ณ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก วงเงิน ๒๕๐,๒๒๕.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยกำหนดให้มีการยื่นซองเสนอราคา ดังนี้

กำหนดให้มีการยื่นซองเสนอราคาโดยตรงในระหว่างวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่
๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

กำหนดเปิดซองเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้างออกแบบ ในวันที่ ๓ เดือน มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ตามประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าจ้างออกแบบ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคางานโครงการดังกล่าวเพียงรายเดียว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ (๓) ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกำหนด
เหมาะสมไว้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ รายและแจ้งวิธีดำเนินการเสนองานตามความประสงค์ของหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแก่ผู้เสนองานและอาจพิจารณากำหนดให้ผู้บริการดังกล่าว ยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้
อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คำนึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอยตลอดจนสวยงาม
และความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน จึงขอยกเลิกประกาศ
จ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ อบต.วังหิน และสำหรับใช้บริการ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) ด.ต.

(บัญชา ดำนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน